

## THÔNG BÁO NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy

**Ban Biên tập**

LÝ ROTH A

TÔ NÀI NÃO

NGUYỄN THỊ AN ĐAO

**Trình bày**

NGUYỄN THỊ AN ĐAO

**Ảnh bìa**

Chủ tịch Hồ Chí Minh

**Trụ sở**

247 Nguyễn Trung Trực,  
thành phố Sóc Trăng  
ĐT: 0299. 3620258

**Email:**

**[trungtambtgst@gmail.com](mailto:trungtambtgst@gmail.com)**

In tại Cty Cổ phần In Sóc Trăng,  
số lượng 4.300 quyển, khổ 14 x 20 cm.

Giấy phép xuất bản

số 01/GP- STTTT do Sở TT-TT ST  
cấp ngày 30-3-2020.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 5 - 2020

## TRONG SỐ NÀY

### **\*Xây dựng Đảng**

- Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam! *BBT* 3

- Những chuyển biến tích cực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. *Lâm Tấn Hòa* 11

- Đảng bộ huyện Kế Sách: Thành quả một nhiệm kỳ. *Thanh Hiền* 18

### **\*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

- Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. *BBT* 24

### **\*Thông tin sinh hoạt chi bộ**

#### ***Thông tin trong tỉnh***

- Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng tháng 4-2020 27

- Một số thông tin nổi bật của tỉnh Sóc Trăng tháng 4-2020 32

- Định hướng công tác tuyên truyền tháng 5-2020. 36

#### ***Thông tin trong nước***

- Điểm mới trong Hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

- Những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	
<b>Hoạt động đối ngoại - Tin thế giới</b>	<b>44</b>
- Phản ứng của Việt Nam và một số nước về vụ tàu cá của Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm tại Biển Đông	
- Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới về ứng phó với dịch Covid-19	
- Pakistan và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược	
- Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong thời gian gần đây	
<b>Văn bản mới</b>	<b>53</b>
- Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.	
<b>*Thực tiễn - Kinh nghiệm</b>	
- Phát triển sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước.	
	<i>Phạm Hương</i> <b>55</b>
- Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn.	
	<i>Võ Kim Chuyền</i> <b>59</b>
- Hiệu quả từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.	
	<i>Mai Khôi</i> <b>64</b>
- Thị xã Vĩnh Châu: Tín hiệu tích cực từ công tác cải cách hành chính.	
	<i>Thanh An</i> <b>68</b>
- Tăng cường ngăn chặn những nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.	
	<i>Thiên Tường</i> <b>72</b>
- Gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân về nộp thuế.	
	<i>Minh Thiện</i> <b>75</b>

**Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  
(19/5/1890 - 19/5/2020)**

# **Chủ tịch HỒ CHÍ MINH: Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam!**

*Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta. Dù đã đi xa, song tên tuổi, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức của Người vẫn đang tỏa sáng với dân tộc và thời đại, soi đường cho cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi.*

## **\*Anh hùng giải phóng dân tộc**

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh (nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, Nhân dân

sống lầm than dưới ách thực dân Pháp tàn bạo, các phong trào cứu nước của Nhân dân ta lâm vào tình trạng bế tắc về đường lối cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với lòng yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng giành độc lập, tự do cho dân tộc, đất nước.

Ngày 5/6/1911, với quyết tâm tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành lên tàu

và rời bến cảng Nhà Rồng đi Pháp - một trung tâm văn minh của thế giới lúc bấy giờ và cũng là kẻ thù đang thống trị dân tộc mình.

Từ năm 1912-1917, Người đi qua một số nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và sống hòa mình với nhân dân lao động. Qua thực tiễn vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thức giai cấp rõ rệt; đồng thời sớm nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân Việt Nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới. Vì vậy, Người tích cực hoạt động phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc nhằm đoàn kết nhân dân các dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành từ Anh trở lại nước Pháp, hoạt động trong phong trào Việt kiều và phong trào công nhân Pháp.

Đầu năm 1919, Người tham gia Đảng Xã hội Pháp. Ngày 18/6/1919, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, Người thay mặt Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp gửi bản yêu sách gồm 8 điểm tới Hội nghị các nước đế quốc họp ở Véc-xây (Pháp) đòi chính phủ các nước dự Hội nghị phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Luận cương của Lênin, tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp và bỏ phiếu tán thành Đảng gia nhập Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản), trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và cũng là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đi đến khẳng định đường lối cứu nước đúng đắn: *"Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường*

*nào khác con đường cách mạng vô sản”.*

Để kết hợp cuộc đấu tranh của Nhân dân Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế và các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, từ năm 1921 đến tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc tham gia nhiều hoạt động như: thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa (1921) và làm Chủ nhiệm kiêm chủ bút Báo “Người cùng khổ” (Le Paria) của Hội (1922) tại Pháp, dự Đại hội lần thứ I và lần thứ II của Đảng Cộng sản Pháp, sinh hoạt trong Câu lạc bộ Phôbua,...

Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Xanhpêtéc-bua (Liên Xô) làm việc tại Quốc tế Cộng sản. Tại đây, Người tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản quốc tế, bổ sung và phát triển lý luận về cách mạng thuộc địa; hoạt động trong Hội đồng Quốc tế Nông dân và là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa được cử vào Đoàn Chủ tịch của Hội đồng; tham dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là cán bộ Ban phương Đông Quốc tế Cộng sản, Đại hội Quốc tế

Cộng sản Thanh niên lần thứ IV, Đại hội II Quốc tế Công hội đỏ; tham gia học tập tại trường Đại học phương Đông; tiếp tục viết nhiều sách, báo tuyên truyền cách mạng và hoàn thành tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”. Tại các đại hội, Nguyễn Ái Quốc kiên trì bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, hướng sự quan tâm của Quốc tế Cộng sản tới phong trào giải phóng dân tộc.

Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, tháng 6/1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trực tiếp mở các lớp huấn luyện cán bộ, ra tuần báo “Thanh niên” - tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện được tập hợp và in thành tác phẩm “Đường Kách mệnh”, xuất bản năm 1927 - một văn kiện lý luận quan trọng đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam.

Tháng 5/1927, từ Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đi Matxcơva (Liên Xô), sau đó đi Béclin (Đức), rồi bí mật sang Pháp, đến nước Bỉ dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên đoàn chống chiến tranh đế quốc (tháng 12/1927), rồi quay lại Đức, đi Thụy Sĩ, sang Italia. Tháng 7/1928, Người tới Xiêm (Thái Lan), rồi trở lại Trung Quốc vào cuối năm 1929, tiếp tục chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, tại Cửu Long (thuộc Hương Cảng, Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức cộng sản. Các văn kiện của Hội nghị thành lập Đảng do Người trực tiếp soạn thảo gồm: “Chánh cương vắn tắt của Đảng”, “Sách lược vắn tắt của Đảng”, “Chương trình tóm tắt của Đảng” và “Điều lệ vắn tắt của Đảng”. Các văn kiện thể hiện mẫu mực của sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin, đường lối của Quốc tế Cộng sản vào điều kiện cụ thể của nước ta, trở thành Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam

ra đời có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu một mốc son chói lọi, một bước ngoặt lịch sử, chấm dứt thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tự phát chuyển sang giai đoạn tự giác với phương hướng rõ ràng và bước đi vững chắc.

Năm 1941, sau hơn 30 năm xa Tổ quốc, Nguyễn Ái Quốc trở về nước. Từ ngày 10 - 19/5/1941, tại Khuổi Nặm (Pắc Bó, Cao Bằng), Người chủ trì và tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Hội nghị đã xác định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc trong giai đoạn mới, chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh, sáng lập tờ báo “Việt Nam Độc lập”, tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng và xây dựng căn cứ địa cách mạng.

Tháng 8/1942, Người lấy tên là Hồ Chí Minh và đại diện cho Mặt trận Việt Minh và Phân hội Việt Nam thuộc Hiệp hội Quốc tế chống xâm lược sang Trung Quốc bắt liên lạc với Đồng minh, cùng phối hợp hành động chống phát xít trên chiến trường Thái Bình Dương. Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới

Thạch bắt và giam cầm trong các nhà lao của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trong thời gian bị giam giữ, Người viết cuốn “Nhật ký trong tù”. Tháng 9/1943, Người được thả tự do.

Tháng 9/1944, Người trở về căn cứ Cao Bằng và đến tháng 12/1944 ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - lực lượng tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 5/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tân Trào (Tuyên Quang). Tại đây, theo đề nghị của Người, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân tổ chức họp và quyết định Tổng khởi nghĩa. Đại hội Quốc dân đã bầu ra Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời), do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân

chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Người trình trọng tuyên bố trước toàn thế giới: “*Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập*”.

Trong 2 năm 1945 - 1946, Người cùng Trung ương Đảng lãnh đạo Nhân dân xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đối phó với thù trong, giặc ngoài, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”; đồng thời tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp Dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Tại Quốc hội khóa I (năm 1946) đã bầu Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2/3/1946, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được thành lập do Người làm Chủ tịch.

Từ tháng 11/1946-9/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội giao nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới do Người làm Chủ tịch nước kiêm Thủ tướng Chính phủ và kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (năm 1951), Người được

bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của Nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành thắng lợi vĩ đại, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, quân Pháp rút về nước, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Nhưng đế quốc Mỹ với ý đồ xâm lược Việt Nam từ lâu đã lợi dụng cơ hội, gạt Pháp ra và nhảy vào tổ chức, chỉ huy ngụy quyền, ngụy quân tay sai, viện trợ kinh tế quân sự, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, chia cắt lâu dài nước ta. Cả dân tộc ta lại bước vào cuộc chiến đấu chống xâm lược mới. Trước bối cảnh đó, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo Nhân dân thực hiện đồng thời

hai nhiệm vụ chiến lược là: Cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam; thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tháng 9/1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng đắn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc cải tạo, xây dựng CNXH ở miền Bắc thắng lợi; đặt nền móng và không ngừng vun đắp tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, giữa Đảng Lao động Việt Nam với các đảng cộng sản và phong trào công nhân quốc tế.

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, hưởng thọ 79 tuổi. Sự ra đi của Người là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại muôn vàn tình thương yêu



cho toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam và tinh đoàn kết thân ái với nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc Việt Nam và cho nhân loại tiến bộ trên thế giới, năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/1865 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990) tôn vinh Người là **“Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”**. Đây là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao của Đảng và Nhân dân Việt Nam.

### **\*Lãnh tụ thiên tài, tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng**

Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên và duy nhất tìm ra con đường cứu nước đúng đắn và lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước, hạnh phúc cho Nhân dân ta. Người cũng đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng

sản Việt Nam; xây dựng nền Cộng hòa Dân chủ Việt Nam; xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; tổ chức và huấn luyện các lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam; đặt nền tảng quan hệ với các dân tộc trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Lãnh tụ Hồ Chí Minh, với tinh thần *“thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”* và *“không có gì quý hơn độc lập, tự do”*, Nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Dân chủ Nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Người đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của

Đảng và dân tộc Việt Nam giành được thắng lợi ngày càng to lớn hơn. Nước ta từ một xứ thuộc địa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước hoàn thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: *“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”*.

Đất nước phát triển, Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc càng khẳng định tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách

mạng kiên cường; tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu Nhân dân tha thiết, đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc.

Trong những ngày tháng 5 này, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đang hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Tên tuổi, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức sáng ngời của Người sẽ mãi là một bản anh hùng ca cổ vũ các thế hệ người Việt Nam vững vàng kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng thành công nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. □

**BBT**

# **NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

## **LÂM TẤN HÒA**

*Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*

*Bốn năm qua, những kết quả nổi bật của tỉnh Sóc Trăng đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.*

**S**au khi có Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU để triển khai thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch số 57-KH/TU gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về *xây dựng, chỉnh đốn Đảng;*

*ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.* Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Thời gian qua, các cấp ủy, chính

quyển, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã ban hành hàng trăm văn bản các loại phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... các địa phương, đơn vị đều có nội dung gắn kết với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực về học tập và làm theo gương Bác, trong đó có một số kết quả nổi bật như sau:

**Một là, chủ động tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền.**

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị của

Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; việc tổ chức học tập với hình thức hội nghị trực tuyến kết nối từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, tỷ lệ đại biểu tham dự qua mỗi hội nghị đều đạt từ 95% trở lên. Các chuyên đề hằng năm được triển khai theo đúng thời gian quy định, hầu hết đều do các báo cáo viên Trung ương trình bày nội dung, nên chất lượng học tập được nâng cao hơn, tạo sự nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề cụ thể. Các hội nghị chuyên đề được Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng phát sóng trực tiếp, sau đó biên tập, tuyên truyền thường xuyên trên kênh STV1, STV2, tạo sức lan tỏa sâu rộng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp ủy còn quan tâm chỉ đạo việc đưa chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bản cam kết và đăng ký thực hiện nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ngoài ra, ban tuyên giáo các cấp còn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, như: nhân vật hóa hình tượng Bác Hồ trên sân khấu; tổ chức các cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về Chỉ thị 05-CT/TW (có 732 tác phẩm dự thi); tham gia Giải “Búa liềm vàng” về xây dựng Đảng (có 51 tác phẩm dự thi); Cuộc thi “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (có 9.119 bài dự thi). Đặc biệt, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5), 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/

TW, cấp ủy và ban tuyên giáo tổ chức nhiều hoạt động tạo ấn tượng sâu sắc như: tọa đàm, hội thảo khoa học, báo công, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về học tập và làm theo gương Bác...

**Hai là**, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là Tỉnh ủy quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết hằng năm của cấp ủy và nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động; xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm.

Trong 4 năm 2016 - 2019, tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi; dồn sức cho các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách an sinh xã hội... Dự kiến, nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh thực hiện đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt như: sản lượng lúa hằng năm, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước, giảm hộ nghèo... Lĩnh vực đầu tư có nhiều khởi sắc, có 116 dự án được cấp chủ trương đầu tư, 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được triển khai và đi vào hoạt động; một số dự án đã và đang thực hiện có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (Tuyến tàu cao tốc Trần Đề - Côn Đảo, Nhà máy may

Nhà Bè, Trung tâm sản xuất tôm giống Vĩnh Châu, 4 nhà máy điện gió tại thị xã Vĩnh Châu, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Chuyên khoa sản - nhi tỉnh...).

Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng, đi vào chiều sâu; bộ máy tổ chức được củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được đề cao; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững; sinh hoạt chi bộ được duy trì, nâng cao chất lượng. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh trên 50%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh trên 85%. Phương thức lãnh đạo, lối làm việc có nhiều đổi mới, cấp ủy đảng, trước hết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nội

dung đột phá: Tăng cường mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết tranh chấp, đền bù đất đai trong nhân dân... phát huy ưu thế công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị; trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

**Ba là**, coi trọng việc tổng kết, nhân rộng mô hình và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Qua tuyên truyền, phát động, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động phong trào... với nội dung học tập

và làm theo gương Bác, đã có nhiều mô hình và gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt ở các ngành, đơn vị, địa phương và lĩnh vực, như: mô hình “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của người dân”, “Chung tay thay áo mới cho ngôi trường chúng ta”, “Nụ cười công sở”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ”...; nhiều cá nhân như: cô giáo Lý Thị Thanh Thúy (huyện Cù Lao Dung), cô giáo Trương Thị Thu Vân (TP.Sóc Trăng), cựu chiến binh Phùng Minh Út (huyện Mỹ Xuyên), nông dân Lâm Văn Phấn (huyện Mỹ Xuyên), tiến sỹ Trần Tấn Phương (Sở NN&PTNN), Ni sư Thích nữ Tâm Liên (TX. Vĩnh Châu)... Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi dịch bệnh Covid - 19 xuất hiện, đe dọa sức khỏe, tính mạng người dân và sự ổn định xã hội, đã có nhiều y bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng

công an, quân sự không ngại khó khăn, nguy hiểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân.

Việc phát hiện nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng và giao lưu các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác vào dịp sinh nhật Bác 19/5. Qua gần 4 năm, toàn tỉnh có 3.349 tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng (gồm 934 tập thể, 2.415 cá nhân); trong đó có 12 tập thể, 13 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đây là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy đảng, trước

hết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự nỗ lực, cố gắng trong rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên của các tập thể, cá nhân, đã tạo được sức thuyết phục và sự lan tỏa trong xã hội về học tập và làm theo gương Bác.

**Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh xác định một số nhiệm vụ chủ yếu sau:**

*Thứ nhất*, tiếp tục phát huy những hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, làm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học và làm theo Bác vào nhận thức



và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

*Thứ hai*, đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương, nhất là Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

*Thứ ba*, gắn chặt giữa “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

*Thứ tư*, tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm, đột phá, những việc cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19.

*Thứ năm*, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác (19/5); phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu về học tập và làm theo gương Bác. Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung dồn sức thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và chuẩn bị thật tốt mọi mặt, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. □

*Đảng bộ huyện Kế Sách:*

# THÀNH QUẢ MỘT NHIỆM KỲ

## THANH HIÊN

*Với việc phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ huyện Kế Sách đã đạt được kết quả khá toàn diện sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả đạt được vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kế Sách vững bước tiến lên trong nhiệm kỳ mới.*

### **\*Những nhiệm vụ trọng tâm**

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở các chỉ tiêu cụ thể đã đề ra, Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Kế Sách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của

huyện, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tái cơ cấu nông nghiệp; huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cải cách hành chính.

Với lợi thế của vùng phù sa sông Hậu bồi đắp thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, Huyện ủy tập trung chỉ đạo chuyển đổi cây

trồng, vật nuôi theo hướng chất lượng cao, hiệu quả và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp với phát triển mô hình kinh tế tập thể để liên kết sản xuất. Cùng với nông nghiệp, để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, Huyện ủy tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện mạng lưới giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi khép kín, phát triển đô thị, kéo điện sinh hoạt nhất là vùng đồng bào Khmer, sửa chữa và xây dựng chợ nông thôn, cùng một số công trình trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế... Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm trên, Huyện ủy và các cấp ủy cũng tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng,

hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chấn chỉnh lề lối làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và phòng chống tham nhũng...

### **\*Bước chuyển biến mới**

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Theo nhận định của Huyện ủy Kế Sách, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kinh tế của huyện có bước phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng và phát huy. Trong sản xuất lúa, người dân đã chú trọng

đến chất lượng hạt gạo và chuyển dần sang trồng các giống lúa có chất lượng cao, toàn huyện đã xây dựng được 3.000ha cánh đồng mẫu lớn. Diện tích cây ăn trái dự kiến đến cuối năm nay tăng thêm 777ha, nâng tổng diện tích toàn huyện có 16.425ha cây ăn trái, đạt gần 110% so Nghị quyết. Đặc biệt, mô hình kinh tế tập thể phát triển và trở thành nòng cốt trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của huyện, giúp từng bước hình thành các vùng sản xuất cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGAP. Toàn huyện hiện có 7/30 hợp tác xã (HTX) đã xây dựng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, với diện tích hơn 209ha và 7 HTX đã được cấp 28 mã số vùng (mã code) và được ký hợp đồng với các công ty bao tiêu sản phẩm, với diện tích hơn 228ha chuyên trồng 5 loại trái cây chủ lực của huyện (gồm bưởi, cam, vú sữa tím, xoài và nhãn), đáp ứng được các tiêu chí

thị trường trong nước và xuất khẩu. Thực hiện Chương trình mục tiêu “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay huyện có 2 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao. Toàn huyện hiện có 56 trang trại chăn nuôi heo và gà công nghiệp, cùng hàng trăm gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2015 - 2020 dự kiến đạt 475,6 tỷ đồng, mức thu tăng bình quân hàng năm trên 10%, vượt gần 40% so với kế hoạch.

Từ nhiều nguồn lực đầu tư khác nhau, đến nay mạng lưới giao thông của huyện đã cơ bản hoàn chỉnh, tất cả các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã, đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống thủy lợi khép kín trên 99% diện tích đất sản xuất; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh chiếm gần 99% tổng hộ dân, đạt chỉ tiêu

Nghị quyết Đại hội. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giúp bộ mặt nông thôn huyện Kế Sách được đổi mới, tiến bộ, dự kiến đến cuối năm nay huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các thiết chế văn hóa, thể thao được củng cố và quan tâm đầu tư. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất được đầu tư ngày càng hoàn thiện và phát triển theo hướng chuẩn hóa. Toàn huyện hiện có 28/54 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 9 trường so với đầu nhiệm kỳ. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất và nhân lực, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng lên, đến nay có 12/13 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, đến nay 13/13 đơn vị hành chính cấp xã đã triển khai đồng bộ mô hình “Một cửa điện tử”, các cơ quan

hành chính cấp huyện thực hiện mô hình “Một cửa điện tử liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến cuối năm 2019, Kế Sách được xếp thứ 6/11 đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh về kết quả chỉ số cải cách hành chính.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 2%, hộ cận nghèo còn 13,2%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Các chính sách dân tộc, tôn giáo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu

quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, thì Đảng bộ huyện còn luôn coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, qua 4 năm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đa số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy gương mẫu, tự giác trong công việc và ứng xử với nhân dân, phát huy đoàn kết nội bộ. Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong 4 năm

thực hiện, có 128 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Hàng năm, Đảng bộ huyện kết nạp trên 150 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết; trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” và trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

### **\*Kinh nghiệm thực tiễn**

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu quan trọng. *Thứ nhất*, quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chú trọng giữ gìn và phát huy sự đoàn

kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đảm bảo thật sự có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực, tâm huyết và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. *Thứ hai*, khai thác và phát huy hiệu quả lợi thế, tiềm năng của địa phương. Cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, xác định những lĩnh vực trọng tâm và có các giải pháp mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của từng năm và cả nhiệm kỳ. *Thứ ba*, lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, quyết liệt và phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Phát huy mạnh mẽ tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và công tác quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước các cấp, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người

đứng đầu. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh những nhiệm vụ và giải pháp phù hợp trong từng thời điểm. *Thứ tư*, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, xem đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Có thể khẳng định rằng, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ huyện Kế Sách đã đạt được kết quả khá toàn diện, tạo bước chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực. Tin rằng, trước thềm một nhiệm kỳ mới, thành quả đã đạt được cũng chính là nguồn động lực lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kế Sách tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vững bước tiến lên trong tiến trình phát triển, thực hiện thành công mục tiêu “Đổi mới, hội nhập và phát triển”. □

## Đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo **Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh**

*Đoàn kết thống nhất là một nội dung lớn, xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi đi xa, trong bản Di chúc thiêng liêng gửi lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người đã căn dặn phải giữ gìn, củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đã 51 năm trôi qua, song những lời di huấn sâu sắc của Người vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn, mang ý nghĩa quyết định đối với sự trường tồn và phát triển của Đảng ta.*

**T**rong Di chúc để ngày 10 tháng 5 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đầu tiên để nói về Đảng: *“Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi*

*này đến thắng lợi khác”.*

Từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của khối “đoàn kết chặt chẽ” trong Đảng, Bác đi đến khẳng định và căn dặn: *“Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.*



Theo Bác, đoàn kết là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của Đảng để lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cách mạng. Điều này đã được chứng minh qua thực tiễn đấu tranh và trở thành một truyền thống, một tài sản quý báu của Đảng ta.

Để Đảng ta thật sự đoàn kết và thống nhất, trong Di chúc gửi lại cho các thế hệ mai sau, Bác yêu cầu phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Người căn dặn: *“Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”*. *“Đảng ta là một Đảng cầm quyền.*

*Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”*.

### **Học và làm theo Bác**

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác phẩm đặc biệt, một tài sản vô cùng quý báu mà Người để lại cho Đảng và cho dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn sâu sắc, không chỉ trong quá khứ mà cả trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

Làm theo Di chúc của Bác, hơn 50 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xem đoàn kết thống nhất trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất, là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và là nền tảng cho mọi thành công. Và dưới sự

lãnh đạo thống nhất của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy, giúp đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi lớn, vững vàng vươn lên trong công cuộc đổi mới.

Ngày nay, trong điều kiện hòa bình và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc về tư tưởng đoàn kết thống nhất trong Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có ý nghĩa chiến lược và là tư tưởng cơ bản, nhất quán, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Làm theo lời Bác về đoàn kết thống nhất trong Đảng, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Bên cạnh đó, phải cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội trong chính

bản thân mình trước những tác động từ bên ngoài, bởi như Bác đã chỉ ra: Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội chính là căn nguyên của mất đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Và hơn lúc nào hết, trong tiến trình cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, thì việc tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa và đặc biệt quan trọng. Làm được điều này cũng chính là đáp ứng ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu. □

**BBT**

## **TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG THÁNG 4-2020**

### **\*Nông nghiệp**

Đến cuối tháng 4-2020, toàn tỉnh đã xuống giống được 215.310ha lúa, đạt 65% kế hoạch, giảm 4% so cùng kỳ; đã thu hoạch gần 190.570ha với tổng sản lượng hơn 1,2 triệu tấn, đạt 61% chỉ tiêu Nghị quyết và giảm 9,5% so cùng kỳ, nguyên nhân giảm chủ yếu do thiệt hại vì hạn mặn. Tình hình tiêu thụ lúa trong tháng 4 ổn định, giá lúa tăng từ 300 - 800 đồng/kg so với tháng 3 và tăng từ 300 - 1.100 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2019. Giá lúa cuối tháng 4 dao động từ 5.200 - 5.800 đồng/kg (lúa thường), lúa thơm nhẹ 5.600 - 6.000 đồng/kg, lúa ST24 từ 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Diện tích gieo trồng rau

màu và cây công nghiệp ngắn ngày là 27.770ha, đạt hơn 46% kế hoạch, giảm 16,3% so cùng kỳ. Trong đó, cây mía 5.539ha, giảm 2.492ha so với cuối năm 2019; toàn bộ 5.528ha hành tím đều được thu hoạch, sản lượng 81.958 tấn, tăng 9,7% so cùng kỳ.

Tổng đàn gia súc 163.300 con, đạt 64% kế hoạch, giảm 32% so cùng kỳ. Tình hình tái đàn heo tiếp tục khó khăn do giá con giống vẫn còn ở mức cao, điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ khó đảm bảo an toàn, tâm lý người nuôi ngại rủi ro.

Diện tích thả nuôi thủy sản đến cuối tháng 4 là khoảng 15.394ha, trong đó tôm nước lợ gần 11.100ha. Tính đến ngày 10/4, có 304ha tôm nuôi nước lợ

thiệt hại, chiếm 3,9%, giảm 0,19% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm nay là 42.635 tấn; trong đó sản lượng tôm nuôi nước lợ 14.461 tấn, đạt 8,7% kế hoạch.

### **\*Công nghiệp**

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 giảm 7,6% so tháng trước, nhưng tăng 0,7% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất tăng 6,7%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 là 2.729 tỷ đồng, giảm 3,6% so tháng trước và tăng 2,8% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, giá trị sản xuất là 9.600 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch, tăng 7,7% so cùng kỳ; trong đó, công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 7,8%, sản lượng tôm đông lạnh tăng 17,2%).

### **\*Thương mại - Dịch vụ**

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 là 6.005 tỷ đồng, giảm 12,3% so tháng trước và giảm 11,5%

so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng là 27.000 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch, tăng 0,97% so cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 4 là 74 triệu USD, giảm 3,5% so tháng trước, tăng 19,5% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, xuất khẩu được 270 triệu USD, đạt 30% kế hoạch, tăng 19% so cùng kỳ.

Giá trị nhập khẩu trong tháng 4 là 10 triệu USD, giảm 12% so tháng trước và giảm 5% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, giá trị nhập khẩu là 38 triệu USD, tăng 7,5%.

Trong tháng 4, doanh thu từ du lịch đạt 5,58 tỷ đồng, giảm 90,4% so cùng kỳ.

### **\*Đầu tư - Doanh nghiệp**

Trong tháng 4, tỉnh đã tiếp và làm việc với 5 nhà đầu tư đến tìm hiểu về cơ hội đầu tư tại Sóc Trăng. Tính chung 4 tháng, đã tiếp và làm việc với 18 nhà đầu tư. Theo đó, trong 4 tháng, có 5 dự án được cấp đăng ký đầu tư, trong đó có 2 dự

án được cấp đăng ký đầu tư ngoài khu công nghiệp (giảm 4 dự án so cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 358,2 tỷ đồng (thấp hơn cùng kỳ 4.406 tỷ đồng do cùng kỳ có dự án điện gió với vốn đầu tư lớn) và 3 dự án được cấp đăng ký đầu tư trong khu công nghiệp (tăng 3 dự án so cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký là 284,6 tỷ đồng; có 4 dự án được khởi công (gồm 2 dự án điện gió, 1 dự án du lịch và 1 dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp).

Trong tháng 4, có 29 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới (tương đương cùng kỳ), 6 DN giải thể (tăng 2 DN). Tính chung 4 tháng, có 137 DN đăng ký thành lập mới (tăng 28 DN so cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 1.223,5 tỷ đồng (tăng 52%); có 26 DN giải thể (tăng 8 DN).

### **\*Tài chính, đầu tư công**

Trong tháng 4, tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 chủ

động, chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách. Tính đến cuối tháng 4, thu ngân sách của tỉnh khoảng 1.773,8 tỷ đồng, đạt 48,2% so dự toán, giảm 3,1% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa chiếm 1.767,4 tỷ đồng (đạt 49% so dự toán, tăng 2%), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6,4 tỷ đồng (đạt 11,6% dự toán, giảm 92%).

Chi ngân sách địa phương khoảng 3.078 tỷ đồng, đạt 27,6% dự toán năm.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đã giao là 3.805 tỷ đồng; tính đến ngày 20/4, đã giải ngân 863 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23%. Tiến độ các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh cơ bản đảm bảo; trong đó công trình Tượng đài Lương Định Của dự kiến hoàn thành trong tháng 5, Dự án Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh dự kiến hoàn thành cuối tháng 6 và tuyến đường trục phát triển kinh tế từ TP.Sóc Trăng đến vùng

kinh tế trọng điểm tôm - lúa dự kiến hoàn thành cuối tháng 8 năm nay.

### **\*Văn hóa - Xã hội**

Trong tháng 4, tỉnh tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; trong đó các cơ quan Báo, Đài tăng thời lượng phát sóng và số lượng thông tin tuyên truyền về các biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp và địa phương tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các biện pháp cách ly xã hội; đặc biệt là các hộ gia đình đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đơn giản, an toàn theo hướng dẫn của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong tháng 4, ngành giáo dục chủ yếu tập trung hướng dẫn các cơ sở giáo dục điều chỉnh nội

dung dạy và học trong học kỳ II và tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình; chỉ đạo các trường chuẩn bị chu đáo để trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong tỉnh đi học trở lại. Công tác rà soát, công nhận các trường đạt chuẩn tiếp tục được duy trì, toàn tỉnh hiện có 304/484 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 63% tổng số trường.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm khác ở người. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 135 người mắc bệnh sốt xuất huyết (giảm 194 người so với cùng kỳ), 47 người mắc bệnh tay chân miệng (giảm 184 người).

### **\*Cải cách hành chính**

Trong 4 tháng đầu năm, UBND tỉnh ban hành 21 quyết định công bố đối với 233 thủ tục hành chính (trong đó, quy định mới 88

thủ tục; sửa đổi, bổ sung 28 thủ tục; bãi bỏ 117 thủ tục); đồng thời, thực hiện cập nhật và “chuẩn hóa” dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và ban hành 11 văn bản gửi các cơ quan có liên quan niêm yết công khai, đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Hiện toàn tỉnh có 1.816 thủ tục hành chính; trong đó có 1.418 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp sở, ban, ngành tỉnh và 271 thủ tục áp dụng tại cấp huyện, 127 thủ tục áp dụng tại cấp xã.

### **\*Thanh tra**

Trong tháng 4, toàn tỉnh triển khai 11 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 9 tổ chức và 82 cá nhân. Qua đó, các sở, ngành đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm 183 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu về trật tự an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, gian lận thương mại...

### **\*An ninh - Trật tự xã hội**

Trong tháng 4, mặc dù tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, song tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh vẫn được đảm bảo. Lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc các ca trực, sẵn sàng chiến đấu; bố trí cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ công tác cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19. Đa số người dân đồng tình, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa xảy ra trường hợp kỳ thị, xa lánh người nước ngoài, người Việt Nam từ vùng dịch nhập cảnh về địa phương.

Trong tháng 4, phát hiện 37 vụ có dấu tội phạm về trật tự xã hội (tăng 1 vụ so tháng trước), đã điều tra và làm rõ 35 vụ; tai nạn giao thông xảy ra 7 vụ, làm chết 5 người, bị thương 6 người (tăng 1 vụ, 1 người chết và 1 người bị thương).□

# **Một số thông tin nổi bật của tỉnh Sóc Trăng tháng 4-2020**

## **Sóc Trăng được hỗ trợ 60 tỷ đồng để phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn**

Ngày 10/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 504/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; trong đó tỉnh Sóc Trăng được hỗ trợ 60 tỷ đồng. Theo đó, Quyết định yêu cầu, các địa phương có trách nhiệm sử dụng kinh phí được hỗ trợ nêu trên, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để triển khai khẩn cấp các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra gay gắt, trong tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tập trung chỉ đạo các ngành, các

cấp triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tiếp tục phòng, chống khô hạn và xâm nhập mặn. Theo đó, các ngành chức năng đã tiến hành nhiều hoạt động như thường xuyên kiểm tra độ mặn tại các sông, vận hành tốt các cống, khuyến cáo người dân tích trữ nước ngọt, thực hiện tốt giải pháp cung cấp nước sinh hoạt... Đặc biệt, tỉnh đã triển khai thi công 250km đường ống cấp nước, giải quyết nước sinh hoạt cho khoảng 7.000 hộ dân tại các huyện Trần Đề, Long Phú, Mỹ Tú, Ngã Năm; khoan bổ sung 15 giếng tại các trạm cấp nước; vận chuyển nước sạch bằng xe bồn phục vụ miễn phí cho 71 hộ dân thuộc huyện Trần Đề. Bên cạnh đó, để giúp người dân giải quyết một phần khó khăn do thiếu



nước sinh hoạt, nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức cung cấp miễn phí 6.000 bình nước và 24.000 chai nước uống cho hơn 1.000 hộ dân ở huyện Trần Đề; Tỉnh Đoàn vận động kinh phí thực hiện Chương trình trao tặng 200 bồn chứa nước sinh hoạt và lắp đặt hệ thống lọc nước

uống và sinh hoạt tặng cho người dân vùng hạn, mặn;...

Được biết, tính đến ngày 20/4, toàn tỉnh có 4.157ha cây trồng bị ảnh hưởng do khô hạn và xâm nhập mặn; trong đó, diện tích lúa mất trắng chiếm 4.098ha với sản lượng lúa thiệt hại khoảng 26.000 tấn. Thiệt hại chủ yếu tập trung tại các huyện Long Phú, Kế Sách, Châu Thành và Mỹ Tú.

## **Kiểm soát tốt dịch Covid-19**

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, chỉ đạo thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày (kể từ 00 giờ ngày 1/4/2020), tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết; tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết; thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác

tuyên truyền, vận động, định hướng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác quản lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội, kịp thời xử lý các tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin không chính xác về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; đặc biệt, việc tổ chức khám sàng lọc và cách ly tập trung được đảm bảo theo quy trình, an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, tỉnh đã thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch Covid-19. Tính đến

ngày 23/4, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 424 trường hợp nghi ngờ và kết quả xét nghiệm đều âm tính; có 911 trường hợp cách ly tập trung đã qua 14 ngày kể từ ngày

nhập cảnh vào Việt Nam và 711 trường hợp cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú đã qua 14 ngày, qua theo dõi y tế cho thấy sức khỏe các trường hợp này đều bình thường.

## **Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp**

Để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng về sản xuất, kinh doanh và đời sống do dịch Covid-19, trong tháng 4, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh khẩn trương rà soát, cập nhật tình hình khó khăn của doanh nghiệp và người dân, nhất là lao động, người có công, hộ nghèo... Qua rà soát, có 4.582 lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó có 2.256 lao động là đoàn viên Công đoàn tại 24 doanh nghiệp bị mất việc làm và thu nhập, không hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn, các cơ quan thuế đã rà soát để thực hiện tốt Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

ngày 8/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với tổng số thuế phát sinh được gia hạn là 300 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt, kịp thời gói tín dụng hỗ trợ khách hàng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát động "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", tính đến cuối tháng 4, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 được khoảng 2,91 tỷ đồng cùng 33 tấn gạo và một số loại nhu yếu phẩm; Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho công đoàn viên là công nhân, lao động trong tỉnh 625

lít nước sát khuẩn; Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ đợt 1 cho khoảng 3.000 người bán vé số trong tỉnh với số mức hỗ trợ 900.000 đồng/người; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào tự may khẩu

trang, qua đó có gần 146.000 khẩu trang được phát miễn phí cho hội viên, phụ nữ, học sinh, cùng 2.500 chai nước sát khuẩn, 100 cục xà phòng rửa tay, trên 4.000 phần quà cho hộ nghèo và hộ bán vé số, với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng do Hội vận động...

## **Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đón Tết cổ truyền an toàn, ý nghĩa**

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2020 diễn ra từ ngày 13 - 16/4. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 03-CT/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn 27/HĐKSSYN ngày 1/4/2020 của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2020, nên năm nay đồng bào Khmer trong tỉnh được trụ trì và ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông tuyên truyền, vận

động tổ chức các hoạt động đón Tết trong phạm vi gia đình và không tham gia các nghi lễ tại chùa. Theo đó, cùng với sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền đến mọi người dân hiểu rõ về tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, nên đồng bào Phật tử trong tỉnh đã chấp hành nghiêm túc tinh thần phòng, chống dịch bệnh trong những ngày diễn ra Tết cổ truyền. Theo nhận định, tuy là lần đầu tiên chỉ tổ chức tại nhà, song Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay của đồng bào Khmer vẫn đảm bảo diễn ra vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm và đầy đủ ý nghĩa về bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Khmer. □

# **ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5-2020**

***Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định một số nội dung trọng tâm để cấp ủy Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền trong tháng 5 như sau:***

**1.** Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

**2.** Tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp; đồng thời hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp.

**3.** Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng - Nhà nước ta trong tháng, nhất là các hoạt động của Việt Nam với vai trò Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN.

**4.** Tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa lịch sử, truyền thống các ngày lễ lớn như: 66 năm Chiến

thắng Điện Biên phủ (7/5/1954-7/5/2020), 65 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2020), 79 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2020), đặc biệt là các hoạt động nổi bật kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)...

**5.** Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tháng qua, đặc biệt là về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cùng các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

*Các đơn vị cần lựa chọn, kết hợp các hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. □*

# THÔNG TIN TRONG NƯỚC

## ĐIỂM MỚI TRONG HƯỚNG DẪN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THỰC HIỆN QUY CHẾ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG

Để bám sát và tuân thủ đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các nghị quyết đại hội Đảng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, ngày 20/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 6/10/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, có một số nội dung mới chủ yếu sau:

- *Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh:* Khi chuẩn bị nhân sự là cấp ủy viên,

đảng viên để giới thiệu ứng cử, bầu vào các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở thì thực hiện theo Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng và các quy định, hướng dẫn có liên quan.

- *Về số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội:* Cấp ủy triệu tập đại hội dự kiến số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội, trình đại hội biểu quyết thông qua.

- *Về cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử, để cử của đảng viên:* Cấp ủy triệu tập đại hội giao ban tổ chức của cấp ủy tiếp nhận, hướng dẫn đảng viên hoàn thiện

thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử.

- *Về thủ tục hồ sơ ứng cử, đề cử:*

+ Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở: Đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội nếu ứng cử cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp đảng ủy cơ sở. Đại biểu chính thức của đại hội đề cử đảng viên chính thức không phải là đại biểu của đại hội để bầu vào cấp ủy thì chuẩn bị phiếu đề cử nộp cho đoàn chủ tịch đại hội; phiếu đề cử phải có ý kiến đồng ý của người được đề cử.

+ Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đảng bộ từ cấp huyện và tương đương trở lên: Đại biểu chính thức ở đại hội ứng cử để bầu vào cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp đoàn chủ tịch đại hội. Đảng viên chính thức không phải đại biểu đại hội nếu ứng cử để bầu cấp ủy thì nộp đơn ứng cử cho cơ quan tổ chức của cấp ủy triệu tập đại hội chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội.

+ Nếu việc ứng cử, đề cử được tiến hành ở các đoàn đại biểu thì trưởng đoàn đại biểu tổng hợp danh sách ứng cử, được đề cử nộp đoàn chủ tịch đại hội.

+ Việc ứng cử, đề cử cấp ủy viên từ chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương thực hiện theo Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng.

- *Về trách nhiệm của người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội:* Người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội phải chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của người mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người mình đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

- *Việc cho rút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử:*

Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại đại hội và những người xin rút khỏi danh sách bầu cử; đề xuất

cho rút khỏi danh sách bầu cử những người vi phạm Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng, những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định bằng hình thức bỏ phiếu hoặc giơ tay.

- *Việc lấy phiếu xin ý kiến đối với những người ứng cử, được đề cử tại đại hội:*

Đoàn chủ tịch lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến là những thành viên đoàn thư ký. Trường hợp cần thiết có thể chọn một số đại biểu chính thức (ở đại hội đại biểu) hoặc một số đảng viên chính thức (ở đại hội đảng viên) không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử tham gia tổ giúp việc kiểm phiếu.

- *Về số dư và danh sách bầu cử:*

+ Trường hợp cần bầu 1 người thì danh sách bầu cử là 2 người. Trong trường hợp này thì cấp ủy triệu tập đại hội chỉ nên chuẩn bị và giới thiệu 1 người. Trường

hợp cấp ủy giới thiệu 1 người và tại đại hội không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử là 1 người.

+ Trường hợp cấp ủy giới thiệu 1 người và tại đại hội có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 2 người thì đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội về những người ứng cử, được đề cử thêm tại đại hội để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa là 2 người.

+ Việc bầu ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có số dư như bầu cấp ủy.

- *Về lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy:* Sau khi đại hội bầu được cấp ủy khóa mới, Đoàn chủ tịch đại hội chủ trì việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội đối với nhân sự bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử cấp ủy viên. Ban kiểm phiếu của đại hội tổ chức kiểm phiếu, báo cáo kết quả với Đoàn chủ tịch đại hội và cấp ủy cấp trên; bàn giao biên bản

kiểm phiếu, phiếu giới thiệu cho cấp ủy khóa mới để công bố kết quả giới thiệu của đại hội về nhân sự bí thư tại phiên họp đầu tiên của cấp ủy khóa mới và thực hiện quy trình bầu bí thư theo quy định. Nếu kết quả giới thiệu của Đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy. Đối với những nơi trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội thì thực hiện theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTWW, ngày 8/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương.

- *Những trường hợp không triệu tập dự đại hội và việc thay thế đại biểu:*

+ Những trường hợp không triệu tập dự đại hội gồm: Những đảng viên ở đại hội đảng viên, những cấp ủy viên và đại biểu ở đại hội đại biểu mà trước thời điểm đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố bị can, bị truy tố; những đại biểu được bầu nhưng không đúng nguyên

tắc, thủ tục bầu cử. Những cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội đã có quyết định nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ hưu mà thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm khai mạc đại hội hoặc đã chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội.

+ Về việc thay thế đại biểu: Đại biểu chính thức do đại hội cấp dưới bầu mà không thể tham dự suốt thời gian đại hội thì cấp ủy cử đại biểu dự khuyết thay thế. Những đại biểu đã chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ (cấp triệu tập đại hội) thì tổ chức đảng nơi đó được cử đại biểu dự khuyết thay thế. Nếu không có đại biểu dự khuyết thay thế, nếu có điều kiện thì bầu bổ sung đại biểu. Đại biểu chính thức vắng mặt những ngày đầu đại hội, đã có đại biểu dự khuyết thay thế, nhưng thời gian cuối đại hội có điều kiện tham dự đại hội, nếu được Đoàn chủ tịch đại hội đồng ý thì mời dự theo tư cách đại biểu mời.



## **NHỮNG NỘI DUNG CẦN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY**

**1. Tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh**

Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường; các thế lực thù địch,

phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; lấy đó làm nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

**2. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh**

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam gần 35 năm qua. Đảng ta ngày càng trưởng thành hơn trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế cầm quyền, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về xây dựng Đảng đã khẳng định, phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta.

Phương hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp; giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, khoa học và tính tiên phong của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

**3. Tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước**

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần phải quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bồi dưỡng sức dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị, sức mạnh con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

**4. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần tổ chức**

**thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đó là công việc quan trọng cần triển khai thường xuyên; học tập, vận dụng sáng tạo và thực hiện hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; kịp thời lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong các phong trào thi đua ở địa bàn cơ sở; các gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền động viên, cổ vũ, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. □

# HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

## PHẢN ỨNG CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC VỀ VỤ TÀU CÁ CỦA VIỆT NAM BỊ TÀU HẢI CẢNH TRUNG QUỐC NGĂN CẢN VÀ ĐÂM CHÌM TẠI BIỂN ĐÔNG

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Việt Nam, vừa qua tàu cá QNg 90617 TS và các ngư dân Việt Nam đang hoạt động đánh bắt thủy sản hợp pháp tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì ngày 2/4/2020 bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Đến ngày 3/4/2020, 8 ngư dân Việt Nam trên tàu QNg 90617 TS đã được tiếp nhận an toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - Lê Thị Thu Hằng cho biết: Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần

đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân và Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình và không có lợi cho

quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Ngày 3/4/2020, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp với đại diện Đại sứ Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.

Nhiều nước trên thế giới bày tỏ sự quan tâm, quan ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông, cụ thể:

- Ngày 8/4/2020, Bộ Ngoại giao Philippin ra Tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ một tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm tại Biển Đông. Philippin khẳng định luôn coi trọng việc giữ gìn hòa bình và ổn định ở Biển Đông và cho rằng những vụ việc

như trên làm suy yếu triển vọng xây dựng một mối quan hệ khu vực sâu sắc và đáng tin cậy giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc. Trong bối cảnh các cuộc thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) đang trên đà thuận lợi, việc tránh những vụ việc như trên là rất cần thiết và các bên cần giải quyết những khác biệt theo cách cải thiện lòng tin. Philippin khẳng định, không ủng hộ các hành động gây hấn trên Biển Đông, đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 như hiện nay. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippin nhấn mạnh, việc liên tục củng cố các mối quan hệ trong khu vực là đặc biệt cần thiết trong bối cảnh các bên đã tham gia cam kết chung ASEAN - Trung Quốc về ứng phó với cuộc khủng hoảng từ đại dịch Covid-19, như Tuyên bố của Hội nghị đặc biệt các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc về dịch Covid-19, ban

hành ngày 20/2/2020.

- Ngày 6/4/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra Tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động của Trung Quốc trong vụ đâm chìm tàu cá Việt Nam tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc tập trung vào việc ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm đối phó với đại dịch toàn cầu Covid-19, đồng thời chấm dứt việc mở rộng các tuyên bố chủ quyền trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

- Ngày 9/4/2020, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin

về việc một tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm và đâm chìm một tàu cá của Việt Nam tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. “Hành vi của Trung Quốc trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, trong đó tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được bảo đảm chủ quyền, không bị ép buộc và có quyền phát triển kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của các đồng minh và đối tác nhằm đảm bảo tự do hàng hải và cơ hội kinh tế trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

**KẾT QUẢ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN  
NHÓM CÁC NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ MỚI NỔI  
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19**

Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên trong lịch sử Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về ứng phó với dịch Covid-19 đã kết thúc vào ngày 26/3/2020.

Hội nghị thông qua “Tuyên bố chung” gồm 4 nội dung chủ yếu:

- Hợp tác chống đại dịch: G20 cam kết trao đổi dữ liệu dịch tễ học và các tài liệu cần thiết cho nghiên

cứu và phát triển các vật tư thiết yếu; mở rộng sản xuất hàng hóa y tế; các bộ trưởng Y tế G20 sẽ xây dựng một gói biện pháp chống lại đại dịch.

- Các biện pháp phòng ngừa: G20 cam kết hợp tác thúc đẩy nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị và vaccin, tận dụng công nghệ kỹ thuật số hiệu quả hơn và tăng cường hợp tác khoa học quốc tế.

- Bảo vệ nền kinh tế thế giới: Các thành viên G20 lên kế hoạch chi 5.000 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu.

- Hỗ trợ các nước đang phát triển: G20 cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc biệt ở châu Phi, để đối phó với khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra. Tuyên bố chung đã thể hiện quyết tâm và sự đoàn kết của các nhà lãnh đạo G20 trong cuộc chiến chống Covid-19.

Các nhà lãnh đạo G20, đại diện Tổ chức Y tế thế

giới (WHO), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và một số tổ chức quốc tế khác cũng khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để vượt qua đại dịch Covid-19. Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất hoãn thực thi các biện pháp trừng phạt liên quan tới các hàng hóa thiết yếu; đồng thời kêu gọi các nước cần vượt qua những biện pháp trừng phạt, chiến tranh thương mại để thiết lập “hành lang xanh” cho việc cung cấp thuốc men, thực phẩm, công nghệ và thiết bị. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tất cả các nền kinh tế thành viên G20 cùng hành động và khôi phục niềm tin đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Đại diện Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ mong muốn thế giới tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và sản xuất vaccin chống Covid-19, đồng thời khẳng định châu Âu sẵn sàng hỗ trợ tài chính cần thiết cho quá trình này.

Với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sự đoàn kết, hợp tác và phối hợp toàn cầu và khu vực là rất quan trọng; khẳng định quyết tâm, cam kết của Việt Nam trong chống dịch Covid-19; nhấn mạnh, Việt Nam kiên trì thực hiện mục tiêu kép là kiểm soát dịch bệnh và tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Từ thực tiễn kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với các nhà lãnh

đạo G20 nhiều biện pháp ứng phó dịch Covid-19, như: Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật trong xét nghiệm, kiểm soát và điều trị; sự hợp tác của người dân, các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang; tập trung chống dịch đi đôi với thúc đẩy, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, duy trì sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống người dân; hợp tác bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và các nước ASEAN đang sinh sống ở các nước G20.

## **PAKISTAN VÀ TRUNG QUỐC THÚC ĐẨY HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC**

Trung Quốc là một đồng minh gần gũi của Pakistan. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8/2018, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã thực hiện 3 chuyến thăm tới Trung Quốc, đồng thời luôn khẳng định ưu tiên mối quan hệ với Trung Quốc và coi đó là nền tảng trong chính sách

đối ngoại của Pakistan. Pakistan tăng cường quan hệ song phương với Trung Quốc và cùng Trung Quốc thúc đẩy kế hoạch xây dựng Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC). CPEC được giới chuyên gia đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên, là



bước ngoặt đối với Pakistan và việc triển khai siêu dự án này sẽ đưa Pakistan trở thành điểm trung chuyển hàng hóa lớn nhất ở châu Á cùng với Singapore và Trung Quốc. Khi đó, Pakistan có thể sẽ là cửa ngõ quan trọng để Trung Quốc tiếp cận các khu vực khác.

Với Trung Quốc, Pakistan luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng cùng Pakistan thúc đẩy việc xây dựng CPEC trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) và củng cố hơn nữa quan hệ song phương. Trung Quốc cho rằng, ổn định kinh tế và an ninh tại nước láng giềng là hành lang an toàn để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ra thế giới. Cho đến nay, hai bên ký kết 51 thỏa thuận hợp tác về phát triển hạ tầng, xây dựng đường bộ, đường sắt, cầu đường bộ, nhà máy điện và hệ thống truyền tải điện... với tổng trị giá 46 tỉ USD.

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, trong hai ngày 17 - 18/3/2020, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hầu hết các nguyên thủ thế giới đã hủy công du nước ngoài do dịch Covid-19. Vì vậy chuyến thăm đã phản ánh mối quan hệ hữu nghị, nồng ấm và bền chặt giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Pakistan để tiếp tục đẩy mạnh sự tin cậy chiến lược hai bên, mở rộng hợp tác thực chất, tăng cường giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa, đồng thời nâng quan hệ và hợp tác song phương lên tầm cao mới. Là đối tác hợp tác chiến lược, mối quan hệ hữu nghị song phương đang có nền tảng vững chắc, sâu rộng và được sự ủng hộ của người dân hai nước. Hai nước tích

cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực và dự án trọng điểm, đưa Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan trở thành hình mẫu về sự phát triển chất lượng cao trong Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Về phía Pakistan, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đánh giá cao những thành quả to lớn của Trung Quốc nói chung và thành quả tích cực trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 nói riêng. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của Trung Quốc, nền kinh tế Pakistan hiện đã ổn định

và dần hồi phục; Pakistan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để mở rộng thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác về năng lượng, thủy điện, điện hạt nhân, đường sắt và nông nghiệp.

Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Pakistan Arif Alvi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra Tuyên bố chung và chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó có xây dựng cơ sở hạ tầng, thực thi pháp luật, an ninh, văn hóa, giáo dục và truyền thông...

## **CÁC VỤ THỬ TÊN LỬA CỦA TRIỀU TIÊN TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY**

Trong năm 2019, Triều Tiên đã tiến hành 13 vụ phóng thử tên lửa. Các vụ thử tên lửa và vũ khí này được coi là “thông điệp” Triều Tiên gửi đến Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc kể từ sau khi Hội nghị

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai ở Hà Nội (tháng 2/2019) kết thúc mà không đạt kết quả. Các cuộc đàm phán giữa hai bên bị đình trệ do sự bất đồng về tiến độ phi hạt nhân hóa, cũng như thời điểm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ các trừng

phạt và đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, đổi lại Triều Tiên sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, phía Mỹ nhấn mạnh muốn nhìn thấy những bước phi hạt nhân hóa đầu tiên thật cụ thể và có thể kiểm chứng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từng đặt ra hạn chót đến cuối năm 2019 để phía Mỹ đưa ra những đề xuất hợp lý hơn và có thể chấp nhận được trên bàn đàm phán.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ bế tắc và quá hạn mà Triều Tiên đặt ra để Mỹ dỡ bỏ các trừng phạt, tại cuộc họp cuối tháng 12/2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, Triều Tiên chấm dứt việc tạm ngừng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và thử hạt nhân. Tiếp đó, tháng 1/2020, Triều Tiên tuyên bố nước này không còn nghĩa vụ phải tuân thủ các cam kết về ngừng thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo

liên lục địa, do Mỹ đã không đáp lại thời hạn thay đổi quan điểm đàm phán mà Triều Tiên đưa ra. Trong thông điệp Năm mới 2020, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố, Triều Tiên sẽ sớm cho ra mắt một “vũ khí chiến lược mới”. Các chuyên gia cho rằng, loại vũ khí mới mà Triều Tiên đề cập đến có thể là một phiên bản tiên tiến của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Theo Thông tấn Trung ương Triều Tiên, ngày 2/3/2020, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc diễn tập pháo binh tầm xa, đồng thời xác nhận rằng Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa đầu tiên trong năm 2020. Ngày 21/3/2020, Triều Tiên tiếp tục phóng 2 vật thể ra Biển Nhật Bản từ tỉnh Bắc Pyongan. Triều Tiên sau đó xác nhận đây là một vụ thử nghiệm “vũ khí dẫn đường chiến thuật” vừa mới được

phát triển và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát vụ thử này. Ngày 30/3/2020, truyền thông nhà nước Triều Tiên tiếp tục đưa tin nước này đã thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa nòng “siêu lớn”. Đây là vụ tên lửa mới nhất mà Triều Tiên tiến hành ngay cả trong bối cảnh nước này đang cảnh giác cao độ trước dịch Covid-19.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân giữa Triều Tiên với Mỹ bị đình trệ kể từ sau thất bại của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Hà Nội (tháng 2/2019) và thời hạn chót mà Triều Tiên đơn phương đặt ra để Mỹ đưa ra những nhượng bộ mới về nơi lỏng các biện pháp trừng phạt đã hết hạn, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên đóng vai trò như lời nhắc nhở và có thể hiểu là nhằm mặc cả và gây sức ép đối với Mỹ, khi các yêu

cầu của Triều Tiên chưa được đáp ứng.

Về phía Mỹ, theo nhận định của các chuyên gia, nếu hình thức các vụ thử tên lửa từ đầu năm 2020 đến nay sẽ tiếp tục diễn ra và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kiểm chế không tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ tiếp tục coi nhẹ tính chất nghiêm trọng của các vụ thử này và không kêu gọi có biện pháp đáp trả cứng rắn. Điều này cho thấy, dù có những động thái mang tính cảnh cáo và gây sức ép, song cả Mỹ và Triều Tiên đều không muốn ngừng đối thoại và không có ý định kích động căng thẳng và đối đầu. Vấn đề là Mỹ và Triều Tiên sẽ phải thúc đẩy đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên đồng thời cần phải có những thỏa thuận thỏa đáng trên bàn đàm phán để có thể cân bằng lợi ích của cả hai bên.□

# VĂN BẢN MỚI

**Ngày 9/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ như sau:**

## **1. Nội dung hỗ trợ:**

- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

- Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã

trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3, Điều 98 của Bộ Luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

- Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng

tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần.

- Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày

31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả một lần.

## **2. Các chính sách khác:**

- Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

- Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. □

# Phát triển sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước

**PHAM HƯƠNG**

*Thi đua yêu nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng và là động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chính vì lẽ đó, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2019 do lãnh đạo UBND tỉnh phát động tiếp tục nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân và đã tạo ra được những kết quả tích cực.*

Với chủ đề thi đua trong năm là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, trên tinh thần đổi mới nội dung và phương thức tổ chức, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh tiếp tục được tổ chức đều khắp tại các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Các nội dung thi đua theo Kế hoạch của tỉnh bao gồm 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và 3 phong trào

theo chuyên đề do UBND tỉnh phát động. Bên cạnh đó, còn có các phong trào do từng cơ quan, ban, ngành, địa phương phát động.

Trong 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được nhận định là có sức lan tỏa rộng rãi đến các thành phần xã hội và địa phương, được đồng đảo các tổ chức và Nhân dân hưởng ứng tham gia. Qua gần 10 năm thực hiện, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của

tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ; các địa phương đã quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung trọng điểm, bức xúc trên địa bàn. Hạ tầng cơ sở vùng nông thôn từng bước được đầu tư xây dựng và phát triển, nhất là hệ thống trường học, trạm y tế, giao thông, qua đó góp phần đổi mới rõ nét bộ mặt nông thôn, thu nhập của dân cư nông thôn được tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Tính đến nay, toàn tỉnh có 40/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt kế hoạch của tỉnh đề ra. Qua gần 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh Sóc Trăng đã có 7 tập thể và 7 cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước (Cờ Thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ), 10 tập thể và 9 cá nhân được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen, 204 tập thể và 624 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đáng chú ý, chiếm phần đông trong số các tập thể, cá nhân tiêu biểu được phát hiện, biểu

dương và khen thưởng chính là nông dân, doanh nhân, cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách ở cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức - chức sắc tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đây thật sự là các hạt nhân cơ sở, là địa chỉ điển hình về tinh thần thi đua yêu nước, phát huy tinh thần tự lực, hợp tác và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Cũng do Thủ tướng Chính phủ phát động, các phong trào thi đua còn lại là “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025” cũng nhận được sự quan tâm thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị. Trong đó, thực hiện Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và Phát triển”, các cấp, các ngành đã tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh;



triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nghiêm túc công tác cập nhật, công khai thủ tục hành chính; ban hành quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Riêng với Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019 và các chính sách, dự án dành cho hộ nghèo. Đồng thời, tích cực phối hợp, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát động phong trào giảm nghèo bền vững. Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương, các địa phương còn linh hoạt huy động được sự ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh để chăm lo tốt hơn cho đời sống người nghèo. Qua đó, các mô hình mới, cách làm hay trong phát triển sản xuất

được nhân rộng, xuất hiện nhiều gương điển hình trong vươn lên thoát nghèo.

Song song với việc thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương phát động, các phong trào thi đua theo chuyên đề do tỉnh phát động cũng được các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh còn tích cực hưởng ứng và đã phát huy nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thực hiện Phong trào thi đua “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm tỉnh Sóc Trăng” các cấp, các ngành tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; kết hợp đồng bộ và đẩy mạnh các biện pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, quan tâm đúng mức công tác xuất khẩu lao động; chú trọng nâng cao hiệu quả trong thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phong trào “Thi đua bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng” được triển khai thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp, với quyết tâm “Cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng

cuộc sống cho người dân ở khu vực thành thị cũng như nông thôn...”. Qua phong trào này đã xuất hiện các mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ bảo vệ môi trường thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: Mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh từ rác và phế phẩm nông hộ của Hội Nông dân; các câu lạc bộ Phụ nữ bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” của Ủy ban MTTQ tỉnh; các mô hình “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên;... Phong trào “Thi đua cải cách hành chính” được triển khai kịp thời và hiệu quả, qua đó có nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa và nhiều thủ tục được cắt giảm thủ tục so quy định.

Bên cạnh các phong trào do Trung ương và tỉnh phát động, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Trong đó, đáng kể như các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị

văn minh, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”,... Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả và mang lại những hiệu ứng tích cực cho cộng đồng xã hội, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Có thể nói, với việc tiếp tục đề cao vai trò của các phong trào thi đua yêu nước, đề cao tinh thần vượt khó, hăng say lao động sáng tạo, cùng những phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời đã tạo ra nguồn động lực quan trọng để các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua tiếp tục lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Kết quả đạt được tiếp tục sẽ là nguồn động lực quan trọng để các cấp, các ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh. □

# Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn mặn

## **VÕ KIM CHUYỀN**

*Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng*

*Cùng với tuổi trẻ cả nước, trong những ngày tháng 4 vừa qua, tuổi trẻ Sóc Trăng đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng đến cộng đồng nhằm chung sức tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Với tinh thần xung kích, tình nguyện nhằm “không để một ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động đã mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh “màu áo xanh thanh niên Việt Nam”.*

**Q**uán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ và bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kịp thời xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức các hoạt

động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sóc Trăng chung tay đẩy lùi Covid-19”, các hoạt động được tổ chức bằng những giải pháp thể hiện tinh thần sáng tạo, khẩn trương và phù hợp với tình hình thực tế.

Nhằm nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên

(ĐVTN) và cả cộng đồng cùng chung tay phòng, chống và quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức linh hoạt. Trong đó, đáng chú ý là thực hiện hơn 3.000 cuộc tuyên truyền qua các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, tuyên truyền qua loa di động bằng cả hai thứ tiếng Việt và Khmer, tuyên truyền 3 giờ 1 lần qua hệ thống đài truyền thanh các huyện, phát hơn 80.500 tờ rơi, treo băng rôn, thực hiện video dân vũ bài hát “Ghen cô Vy” và “Việt Nam ơi, đánh bay Covid!”,... Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI; vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người thân trong gia đình, người cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp và khẩu trang trở thành mặt hàng khan hiếm, Tỉnh Đoàn vận động doanh nghiệp hỗ trợ vải và triển khai may trên 10.000 chiếc khẩu trang vải để tặng ĐVTN và người dân. Hưởng ứng việc làm này, các cấp bộ đoàn cũng vận động và hỗ trợ gần 63.600 khẩu trang y tế, khẩu trang vải; thành lập 27 điểm may khẩu trang và cho ra đời 22.100 khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân; Đoàn Các cơ quan và doanh nghiệp tặng 200 nón bảo hộ có tấm chắn cho trẻ em nghèo; Thành Đoàn Sóc Trăng tặng 200 kính bảo hộ cho tình nguyện viên và các y bác sĩ trên địa bàn TP.Sóc Trăng.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, để góp sức tạo thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, Tỉnh Đoàn còn tổ chức phát động, kêu gọi các cấp bộ đoàn, ĐVTN toàn tỉnh cùng chung tay ủng hộ. Qua đó, đã được đồng đảo ĐVTN tình nguyện

ủng hộ bằng nhiều hình thức, trong đó có nhiều trường hợp tuy còn khá nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm rất cao, để lại ấn tượng tốt đẹp cho tuổi trẻ tỉnh nhà. Đó là trường hợp của em Lê Đỗ Anh Thư, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Dương Kỳ Hiệp, TP.Sóc Trăng tình nguyện ủng hộ 1,1 triệu đồng và em Cao Nguyễn Bạch Dương, học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi ủng hộ 1.052.000 đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19, số tiền ủng hộ có được từ việc cả hai em đều nuôi heo đất.

Bên cạnh những hoạt động do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đưa ra, lực lượng ĐVTN trong tỉnh còn tiến hành nhiều công trình thể hiện tính sáng tạo của tuổi trẻ, vừa phù hợp với thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như ĐVTN là giáo viên, học sinh các trường đã tích cực nghiên cứu pha chế thành công nước rửa tay khô sát khuẩn theo công thức hướng dẫn của tổ chức Y tế Thế giới; các tổ

chức cơ sở đoàn cũng tổ chức phát 8.865 chai nước rửa tay sát khuẩn cho người dân, đồng thời thành lập 331 điểm rửa tay sát khuẩn tại trụ sở tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; thực hiện mô hình trạm rửa tay dã chiến tại chợ Trung tâm TP.Sóc Trăng... Đặc biệt, công tác an sinh xã hội hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly xã hội cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, Tỉnh Đoàn đã vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức Chương trình an sinh xã hội ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 bằng việc hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng; tranh thủ nguồn hỗ trợ từ Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng cho điểm cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 9 tỉnh Sóc Trăng;

Thị Đoàn Vĩnh Châu phối hợp với Nhóm Bạn hữu đường xa - Màu xanh cuộc sống tổ chức “Quầy cơm 0 đồng” và đã phát hàng ngàn suất cơm miễn phí giúp người dân nghèo. Đặc biệt, sau thời gian cách ly xã hội, những ngày cuối tháng 4 vừa qua, tại cây ATM gạo “Điểm phát gạo tự động” hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, luôn có sự hiện diện của màu áo xanh tình nguyện của các bạn ĐVTN. Dù khá vất vả do thời tiết nắng nóng và oi bức, cùng với lượng người nhận gạo khá đông, song các bạn ĐVTN đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hết mình để vừa đảm bảo cho người dân nhận được phần quà của mình, vừa đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch.

Bên cạnh tình hình khó khăn chung của cả nước vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sóc Trăng còn là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do hạn hán và xâm nhập mặn. Không chỉ thiệt hại trong sản xuất và

thu nhập do thiếu nước tưới, mà đời sống của gần 26.600 hộ dân trong tỉnh còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu nước sinh hoạt. Thiếu hiểu với khó khăn này, bên cạnh sự nỗ lực ứng phó của chính quyền và ngành chức năng, lực lượng Đoàn Thanh niên tỉnh nhà cũng đã nỗ lực đưa ra một số hoạt động cụ thể nhằm góp sức giúp người dân vượt qua khó khăn. Đó là Chương trình trao 200 bồn chứa nước với tổng trị giá 100 triệu cho các hộ dân khó khăn tại vùng hạn mặn thuộc 2 xã ven biển huyện Trần Đề. Món quà nhận được tuy giá trị không quá lớn, song với những hộ dân trong vùng hạn mặn, thì món quà này thật lớn lao và đầy ý nghĩa, mang đến cho họ niềm vui thật sự. Bà Dung, người được nhận bồn chứa nước ở xã Viên An, không giấu được xúc động: “Tôi mừng như trúng số nên mấy đêm nay không ngủ được, cứ trông cho mau đến ngày đi nhận quà”. Cùng chung niềm vui này, ông Thạch Mười ở xã Viên An, chia sẻ: “Mừng lắm

cô ơi, một thùng chứa nước hỗ trợ bà con lúc này quý báu như vàng”. Song song với việc tặng bốn chứa nước, lực lượng ĐVTN còn nhiệt tình tham gia vận chuyển hàng ngàn thùng nước lọc loại 20 lít đến cấp phát trực tiếp tại hộ gia đình, tham gia chương trình xe nước tinh khiết miễn phí lưu động cung cấp nước uống và nước sinh hoạt đến hàng ngàn hộ dân tại các xã gặp khó khăn về nước sinh hoạt trên địa bàn TX.Vĩnh Châu và huyện Trần Đề. Đặc biệt, để giúp người dân giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt một cách hiệu quả hơn, Tỉnh Đoàn phối hợp với Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ vùng Tây Nam Bộ tiến hành lắp đặt hệ thống lọc nước uống và sinh hoạt loại 600 lít/giờ với trị giá trên 60 triệu đồng, tặng người dân ấp Bung Sa, xã Viên An, huyện Trần Đề. Không dừng lại ở đây, trước thực tế vẫn còn nhiều hộ gia đình khó khăn cần sẻ chia, giúp đỡ, nên trong thời gian tới đây, Tỉnh Đoàn sẽ nỗ lực thực hiện thêm nhiều việc làm

cụ thể để giúp thêm nhiều hộ gia đình giảm bớt khó khăn trong mùa khô hạn.

Có thể nói, cùng với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, những hoạt động mà ĐVTN tỉnh nhà đã triển khai nhằm góp phần phòng, chống đại dịch Covid-19 và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tuy chưa thật lớn lao, song đã mang lại những giá trị thiết thực, ý nghĩa. Bên cạnh việc tạo ra những giá trị hữu ích cho xã hội, các hoạt động cụ thể diễn ra trong hoàn cảnh có tính cấp bách còn tạo cơ hội để các bạn ĐVTN được trải nghiệm thực tế, vận dụng triết để và hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, cống hiến, nhân ái của tuổi trẻ dành cho cộng đồng. Đây cũng chính là bài học mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần vun đắp thêm tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, luôn hướng tới cuộc sống tốt đẹp của tuổi trẻ; đồng thời góp phần làm đẹp thêm hình ảnh “màu áo xanh thanh niên Việt Nam”. □

# Hiệu quả từ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

**MAI KHÔI**

*Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị và Nhân dân, bộ mặt nông thôn Sóc Trăng đã đạt được nhiều tiến bộ rõ nét, nhất là những xã điểm thực hiện chương trình. Để có kết quả này, trong số những giải pháp phù hợp và hữu hiệu, có sự đóng góp đáng kể của công tác tuyên truyền.*

**C**hương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và có tính lâu dài, thường xuyên về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh ở nông thôn. Tại Sóc Trăng, trong giai đoạn 2010 - 2020, Chương trình xây dựng nông thôn mới hướng đến đạt mục tiêu xây dựng nông thôn Sóc Trăng văn minh,

giàu đẹp và thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Để đạt được mục tiêu này, công tác tuyên truyền được lãnh đạo tỉnh xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, đặc biệt quan trọng nhằm khai thông tư tưởng, định hướng cho hành động, tạo niềm tin trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tiến trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.



Bám sát các hướng dẫn và định hướng chỉ đạo của Trung ương, trong 10 năm qua, Sóc Trăng đã triển khai nhiều phương thức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở với tinh thần chủ động, linh hoạt. Theo đó, ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều xây dựng những giải pháp tuyên truyền phù hợp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhiều hình thức tuyên truyền được tổ chức như hội nghị, hội thi, các lớp tập huấn, in tờ bướm, lắp đặt pano và áp phích, thông tin lưu động... Các cơ quan báo chí trong tỉnh như Báo Sóc Trăng, Đài PT-TH Sóc Trăng; hệ thống đài truyền thanh; Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên đăng tải thông tin, mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh về kết quả thực

hiện xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, điển hình tốt về xây dựng nông thôn mới được phát hiện và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần lan tỏa, cổ vũ để các địa phương, hộ gia đình cùng tham khảo, nghiên cứu, học tập, áp dụng và nhân rộng. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh triển khai Cổng thông tin điện tử nông thôn mới để triển khai nhiều thông tin quan trọng về Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Một trong những giải pháp nổi bật và cũng là sáng kiến của tỉnh trong công tác tuyên truyền là việc xây dựng Bản đăng ký 11 nội dung xây dựng nông thôn mới của Ban Dân vận Tỉnh ủy, sau đó nâng lên thành 15 tiêu chí “Hộ văn hóa nông thôn mới” và 7 tiêu chí “Ấp nông thôn mới”. Nhiều năm qua, giải

pháp này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các cấp thực hiện công tác tuyên truyền; đồng thời, chính quyền cấp cơ sở và nhân dân cũng biết rõ phần việc của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm tốt được các địa phương xây dựng và nhân ra diện rộng, đơn cử như các mô hình: “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường hoa”, “Đoạn đường nông thôn mới kiểu mẫu”... Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, toàn tỉnh đã huy động được nhân dân tự nguyện hiến 234,4ha đất để làm đường và công trình công cộng; đóng góp hơn 203.000 ngày công lao động; hiến cây trái, hoa màu... và đóng góp trên 1.387 tỷ đồng tiền mặt để chung sức xây dựng nông thôn mới. Riêng đối với lực lượng vũ trang, trong 10 năm qua đã hỗ trợ xây dựng 262 công trình, cải tạo 48,5km đường nông thôn, phát

hoang gần 496km đường giao thông nông thôn, sửa 58 cây cầu, đào 150 hố rác, trồng 22.800 cây xanh, xây dựng và sửa chữa 50 căn nhà. Ngoài ra, lực lượng vũ trang còn tổ chức thành công hoạt động “Tết Quân - Dân” tại 10 xã nông thôn mới trong tỉnh và đã để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng của mỗi người dân, về niềm tự hào về thành quả xây dựng nông thôn mới của địa phương và về ý thức trách nhiệm trong xây dựng nông thôn ngày thêm phát triển.

Trong tiến trình thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh còn thường xuyên nhận được sự đồng hành tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên. Nhiều năm qua, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên cùng thông qua các phong trào như “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo

và bảo vệ môi trường”, “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “5 không - 3 sạch”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... Không những từng bước hình thành và lan tỏa rộng khắp, các mô hình, cuộc vận động còn ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể và tác động tích cực đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý thức trách nhiệm xây dựng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Rõ nhất là từng gia đình tự chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, làm hàng rào, trồng cây xanh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, làm bếp Bioga, thu gom và xử lý rác thải, bảo vệ rừng và đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng...

Có thể khẳng định, trong gần 10 đầu thực hiện, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo nghiêm túc, sâu sát của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, cùng sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, thì công tác tuyên truyền đã góp phần tạo đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong đồng hành cùng với chính quyền thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại vùng nông thôn Sóc Trăng. Kết quả đạt được không chỉ minh chứng về vai trò và hiệu quả của công tác tuyên truyền, mà còn là kinh nghiệm hữu ích để tiếp tục phát huy nhằm góp phần thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt các mục tiêu cao hơn trong những năm tiếp theo. □

## **Thị xã Vĩnh Châu:**

# **Tín hiệu tích cực từ công tác cải cách hành chính**

### **THANH AN**

*Là đơn vị đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp huyện của tỉnh trong năm 2019 với 97,5 điểm, thị xã Vĩnh Châu được đánh giá là đã đạt được bước tiến quan trọng trong công tác CCHC, làm cơ sở quan trọng để tiến xa hơn trong công tác CCHC, mang lại sự hài lòng ngày càng cao cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số CCHC và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.*

### **\*Chỉ đạo chặt chẽ**

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ngay từ đầu năm, UBND TX.Vĩnh Châu đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện CCHC năm 2019, trong đó xác định rõ 7 nhiệm vụ và 25 phần việc cần thực hiện trong năm liên quan đến công tác CCHC. Trên

cơ sở đó, UBND TX.Vĩnh Châu ban hành 44 văn bản chỉ đạo, điều hành cụ thể về công tác CCHC trên nhiều lĩnh vực.

Để đảm bảo được triển khai đồng bộ, toàn bộ các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC đều được tổ chức triển khai quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

đồng thời, tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và UBND xã, phường trên địa bàn thị xã đều xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa theo từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác CCHC theo kế hoạch đã đề ra, UBND thị xã phân công 27 cán bộ, công chức cấp thị xã và 20 cán bộ, công chức xã, phường đảm nhận nhiệm vụ tham mưu công tác CCHC; bố trí 8 công chức làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã; bố trí kinh phí đảm bảo phục vụ cho các hoạt động CCHC; phát động phong trào thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC. UBND thị xã tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh về thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); các nội dung Bản cam kết trách

nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác CCHC đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thị xã tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là chất lượng phục vụ cho cá nhân và tổ chức, UBND thị xã đã đưa vào sử dụng Trụ sở làm việc mới với diện tích là 90m<sup>2</sup> và đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị cần thiết để phục vụ nhu cầu làm việc; đồng thời, duy trì và thực hiện đúng quy định về công tác đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, để qua đó kịp thời phát huy những mặt tích cực và chấn chỉnh, khắc phục đối với những

nội dung mà cá nhân, tổ chức đánh giá chưa tốt.

### **\*Kết quả tích cực**

Với tinh thần kịp thời, nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng sự quyết tâm của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác CCHC tại TX.Vĩnh Châu trong năm qua tiếp tục đạt được kết quả khả quan. Theo công bố của UBND tỉnh về kết quả Chỉ số CCHC UBND cấp huyện năm 2019, TX.Vĩnh Châu là đơn vị đứng đầu trong tỉnh với 97,5 điểm.

Để có được kết quả trên, công tác CCHC của Vĩnh Châu trong năm qua đã đạt được kết quả khá toàn diện. Trong đó, về cải cách TTHC, thị xã đã tổ chức rà soát theo thẩm quyền 5 TTHC, đến cuối năm, Vĩnh Châu có 280/280 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thị xã và 123/123 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã,

phường. Tất cả các TTHC đều được công bố và niêm yết công khai theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng HĐND và UBND thị xã, tại trụ sở các xã, phường và trên Trang Thông tin điện tử của thị xã. Tính đến cuối năm, có 10 lĩnh vực, với 20 thủ tục đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 1 - 3 ngày, qua đó mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC.

Trong năm 2019, UBND TX.Vĩnh Châu đã tiếp nhận 5.238 hồ sơ và đã giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%; cấp xã, phường tiếp nhận 84.381 hồ sơ và giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Đáng chú ý, tất cả thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thị xã đều được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Bên cạnh đó, để giải quyết TTHC kịp thời cho công dân

và doanh nghiệp, thị xã thực hiện theo cơ chế “Một cửa điện tử” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã và 10/10 đơn vị cấp xã, phường và duy trì, tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần. Trong năm, thị xã tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ chuyển phát hồ sơ hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích với tổng số 2.532 hồ sơ, chiếm 48,3% so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.

Từng bước hiện đại hóa nền hành chính, hiện nay toàn bộ 13 cơ quan hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã và 10 xã, phường của thị xã đều có kết nối, sử dụng mạng nội bộ (LAN), Internet, Wifi và ứng dụng hiệu quả các phần mềm quản lý kỹ thuật số, phần mềm “Một cửa điện tử”. Cùng với đó, thị xã có 47/280 TTHC cấp thị xã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và đang nghiên cứu áp dụng mức độ 4; đã và đang triển khai áp

dụng chữ ký số trong giao dịch của lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và toàn bộ UBND xã, phường. Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã vẫn được duy trì, giữ vững, chất lượng từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu thông tin và chỉ đạo, điều hành của địa phương.

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tiến trình đổi mới và phát triển. Với một địa phương còn nhiều khó khăn như TX.Vĩnh Châu, thì những kết quả đạt được của công tác CCHC trong năm qua chính là minh chứng cho những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đây cũng chính là tín hiệu tích cực trong tiến trình xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, vì nhân dân phục vụ; góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. □

# Tăng cường ngăn chặn những nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

## THIÊN TƯỜNG

*Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và nhân dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời ngăn chặn, phát hiện hành vi tham nhũng ngay tại cơ sở.*

**Q**uán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CCVC. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, tỉnh cũng đã tăng

cường hơn nữa các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tích cực thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Trong năm qua, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh được nhận định là đã tổ chức thực hiện tốt, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, củng cố lòng tin trong Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng



và Nhà nước. Trong năm qua, toàn tỉnh đã triển khai trên 940 đợt tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến PCTN. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, CCVC trong công tác PCTN, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ. Đáng chú ý, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiến hành mô tả, xác định vị trí việc làm, nhất là những vị trí có nguy cơ tham nhũng, nhằm góp phần tích cực trong PCTN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, toàn tỉnh đã xác định có 1.291 vị trí việc làm có nguy cơ dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác thuộc danh mục vị trí phải chuyển đổi theo quy định.

Để công tác PCTN đạt hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại những nơi thường xuyên tiếp xúc giao dịch với người dân, doanh nghiệp cũng được các cấp, các ngành chú trọng hơn. Đơn cử như tại bộ phận một

cửa đều có gắn camera, đảm bảo hoạt động xuyên suốt để lưu trữ hình ảnh và âm thanh. Cùng với đó, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính còn được kết hợp thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích và nâng cao chất lượng hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3.

Trong năm qua, toàn tỉnh đã tiếp 3.480 lượt công dân, với 1.327 vụ việc phản ánh, kiến nghị; có 7 đoàn đồng người và chủ yếu là các đoàn trước đây. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện tiếp 861 lượt công dân theo lịch tiếp công dân định kỳ. Qua công tác tiếp công dân cho thấy, nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị chủ yếu đều thuộc lĩnh vực đất đai, về chính sách ưu đãi người có công, về an sinh xã hội. Điều đáng mừng là qua công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân chưa phát hiện trường hợp cán bộ, CCVC có hành

vi những nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trong năm, tỉnh cũng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất tại 10 cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào các vấn đề về chấp hành giờ làm việc và nội quy, quy chế cơ quan của cán bộ, CCVC; hoạt động của bộ phận một cửa và việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, CCVC trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện văn hóa công sở. Ngoài ra, các ngành, địa phương còn thực hiện kiểm tra đột xuất 186 cuộc đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi mình quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi những nhiều, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân. Theo ghi nhận, trong năm qua trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp công chức có hành vi những nhiều, gây phiền hà người dân và doanh nghiệp. Cùng với kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tỉnh còn quan tâm quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ

tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Theo đó, lãnh đạo tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì xử lý việc chống chéo, trùng lắp kế hoạch thanh tra giữa thanh tra các sở và giữa thanh tra sở với thanh tra huyện, đảm bảo việc thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp. Qua công tác này, Thanh tra tỉnh đã rà soát 140 doanh nghiệp xử lý chống chéo, đã loại trừ 7 lượt doanh nghiệp bị trùng lắp.

Phát huy những kết quả đạt được, cũng như thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các giải pháp PCTN, để tránh xảy ra tình trạng những nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, CCVC đối với công tác PCTN và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. □

**Ngị định số 41/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ:**

# **Gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân về nộp thuế**

## **MINH THIÊN**

*Với mục tiêu kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, có điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, trong tháng 4 vừa qua, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương triển khai các hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về gia hạn thuế, tiền thuê đất.*

**N**gày 8-4-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP nhằm giãn nộp thuế và tiền thuê đất với nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi này là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình hoạt động trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản; sản xuất chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản xuất điện tử, máy vi tính, ô tô... Đồng thời, các doanh nghiệp, hộ gia

đình, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch, lưu trú, ăn uống, giáo dục, y tế, giải trí, chiếu phim, kinh doanh bất động sản cũng được chậm nộp tiền thuế và tiền thuê đất. Ngoài ra, những ngân hàng giảm lãi vay, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng được hưởng chính sách chậm nộp tiền thuế và tiền thuê đất này.

Ngị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ còn nêu rõ, Chính phủ gia hạn 5 tháng tiền thuế giá trị gia tăng phát sinh trong tháng 3, 4, 5 và 6 năm 2020. Với thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp được chậm nộp 5 tháng số tiền thuế còn phải nộp của kỳ

tính thuế năm 2019 và số thuế tạm nộp quý I và quý II năm 2020. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã nộp số thuế còn phải nộp theo quyết toán năm 2019 sẽ được bù trừ cho tiền thuế của các khoản thuế khác. Chính phủ cũng gia hạn tiền thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng năm 2020 cho hộ gia đình và cá nhân kinh doanh. Theo đó, hạn cuối hộ gia đình và cá nhân kinh doanh phải nộp hai sắc thuế này là ngày 31-12 năm nay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 còn được gia hạn tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn chậm nộp là 5 tháng kể từ ngày 31-5-2020.

Ngay sau khi Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp được ban hành, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đã chủ động hỗ trợ, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, người nộp thuế về chính sách gia hạn nộp thuế, cũng như thủ tục để được hỗ trợ đối với những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó, Nghị định trên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vì giúp tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh

nh nghiệp, hộ kinh doanh trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19. Ghi nhận tại Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh, chỉ sau một thời gian ngắn Nghị định 41 chính thức ban hành, đã có một số doanh nghiệp trong tỉnh đến nộp giấy đề nghị gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo dự kiến của Cục Thuế tỉnh, dự kiến số lượng hồ sơ đề nghị gia hạn sẽ tăng nhanh trong thời gian tới sau khi các doanh nghiệp chuẩn bị xong hồ sơ gia hạn.

Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 8-4-2020 nên người nộp thuế có thể nộp giấy đề nghị gia hạn cho đến ngày 30-7-2020. Theo nhiều doanh nghiệp, Nghị định này thực sự là một trong những giải pháp tích cực để các doanh nghiệp có thể đảm bảo về vốn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn ảnh hưởng dịch Covid-19. Trước thực tế tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm nay, thì Nghị định 41 sẽ trợ lực giúp cho doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế trong thời gian tới. □